



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ที่ มค ๗๒๒๐๑/๐๓๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้แจ้งให้หมู่บ้านสำรวจและรายงานสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ของแต่ละหมู่บ้านตามแบบรายงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานผลการสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ตามแบบรายงานที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(เทวิน พันธุ์งาม)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ลงชื่อ

(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

-ทราบ

ลงชื่อ

(นายอุดม รุดไถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ที่	บ้าน	สภาพปัญหาน้ำเสีย	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
๑	บ้านโนนปอ	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๒	บ้านนาเลาะ	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๓	บ้านโนนรัง	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๔	บ้านหนองสนม	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๕	บ้านดอนแคน	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๖	บ้านหัวหมู	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๗	บ้านคูรัง	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๘	บ้านดอนดี	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๙	บ้านหนองขาม	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๑๐	บ้านหนองฝือ	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๑๑	บ้านโนนสมามุรณ	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๑๒	บ้านไทยเจริญ	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๑๓	บ้านดอนดี	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๑๔	บ้านหัวหมู	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๑๕	บ้านหนองสนม	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๑๖	บ้านไผ่ทองพัฒนา	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	
๑๗	บ้านดอนแคนใต้	ไม่พบปัญหาน้ำเสีย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน	

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.เทวิน พันธุ์งาม ผู้รับรองข้อมูล
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ฯ